



**LỢI ÍCH CỦA VIỆC TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19
CHO TRẺ TỪ 5 TUỔI ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI**



Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, quận Long Biên bắt đầu triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi từ ngày 18/4/2022. Đến hết ngày 27/4/2022, toàn quận đã tiêm được 3.848/6.040 mũi, đạt 63,7% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó không có trường hợp nào có tai biến nặng sau tiêm chủng, các phản ứng thường gặp sau tiêm là sốt; sưng, đỏ, đau tại vị trí tiêm... Hiện nay, nhiều phụ huynh không đồng ý hoặc lưỡng lự về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ trong nhóm tuổi này, họ lo ngại về các phản ứng sau tiêm chủng, một số khác nhận định rằng dịch bệnh tại Hà Nội đã được khống chế, học sinh mắc COVID-19 thường nhẹ, tỷ lệ trẻ mắc chuyển viện không cao nên chưa vội cho con đi tiêm... Sự lưỡng lự này là điều dễ hiểu vì cha mẹ phải hiểu rõ các quyết định về sức khỏe của con em mình. Tuy nhiên, việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ trong nhóm tuổi này là rất cần thiết.

Theo thống kê, từ ngày 01/4/2022 đến ngày 27/4/2022, quận Long Biên có 477 trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi mắc COVID-19, trong đó có 465 trẻ chưa tiêm vắc xin, chiếm 97,48%. Tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với các nhóm tuổi khác.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho người xung quanh, đặc biệt là những người trong nhóm nguy cơ cao. Mặc dù trẻ em ở lứa tuổi này mắc COVID-19 phần lớn đều có mức độ nhẹ hoặc không triệu chứng nhưng khi mắc ít nhiều cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ, đặc biệt trẻ có thể gặp phải một vài biến chứng đáng lo ngại như biến chứng viêm cơ tim, hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C)... khi gặp các biến chứng này trẻ rất dễ tử vong.

Trên thế giới có hơn 60 quốc gia đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi này như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore... Theo khuyến cáo, số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và của nhà sản xuất thì tính an toàn của vắc xin tiêm cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi cũng tương tự như đối với vắc xin sử dụng cho người lớn và trẻ lớn từ 12 tuổi cho đến dưới 18 tuổi. Mỗi trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Vì vậy, hãy cho trẻ đến cơ sở y tế để tiêm vắc xin phòng COVID-19.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**


Nguyễn Minh Quốc

PHÒNG KHNV


Nguyễn Thị Thu Hiền